

ทีนหุ้น - KTIS โคตรรับน้ำตาลทะยาน บุกไฟฟ้าพุ่งเกือบเท่าตัว หนุนงบครึ่งแรกปี 2559 สุดอลังการ พร้อมยื่นเป้าปี 2559 รายได้แตะ 2 หมื่นล้านบาท รับออเดอร์น้ำตาลขยายตัว แคมป์เคเคเปิดโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 50 เมกะวัตต์ ช่วงไตรมาส 3 นี้ เสริมพอร์ตรับทรัพย์เพิ่ม ฟากโบรกเกอร์ แนะนำ "เก็งกำไร" สู้แดงยาว 7.70 บาท

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัท ภาครัฐไทย อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ยังดีต่อเนื่อง โดยคาดผลงานครึ่งแรกปี 2559 เติบโตอย่างชัดเจน จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 9.21 พันล้านบาท และมีกำไรราว 664 ล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวดีขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการผลิตจากไฟฟ้าชีวมวลของ เอกสิทธิ์ เพาเวอร์ ในจังหวัดอุดรธานี ขนาดกำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 ซึ่งได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ (COD) ช่วงวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาเพิ่มเติม

โดยภายหลังได้กำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ดังกล่าว ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าปรับเพิ่มเป็น 110 เมกะวัตต์ และรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน หรือ

## 3 KTIS สัมหล่นรับโชค 2 เดือน ครึ่งแรกฟอร์มอลังการ

คิดเป็นอัตราการขยายตัวเกือบ 100% จากเดิมที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า ภาครัฐไทย ไบโอเพาเวอร์ กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นส่วนใหญ่จะขายให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



“ปัจจัยหลักทั้งราคาน้ำตาลที่ขยับเพิ่ม และกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่เข้าในช่วงไตรมาส 2/2559 ทำให้รายได้ของธุรกิจดีขึ้นพอสมควร อีกทั้งต้นทุนการผลิตของโรงงานน้ำตาลของ KTIS ยังลดลงด้วย หลังมีการนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ในกระบวนการผลิต” แหล่งข่าวกล่าว

● **ยื่นเป้ารายได้ 2 หมื่นล.**  
 ด้านนายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภาครัฐไทย อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวก่อนหน้านี้ว่า บริษัทยังคงประมาณการรายได้ปี 2559 ไว้ราว 2 หมื่นล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มความต้องการน้ำตาลปรับตัวดีขึ้น ประกอบทิศทางราคาขายในตลาดโลกเริ่มฟื้นตัว

อย่างไรก็ดี สัดส่วนรายได้ของบริษัทในปี 2559 น่าจะแบ่งเป็น รายได้จากธุรกิจพลังงาน 25% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วน 20%

ขณะที่รายได้จากธุรกิจน้ำตาลจะลดลงมาอยู่ที่ 75% ซึ่งการปรับโครงสร้างรายได้ดังกล่าวจะช่วยกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ รวมทั้งยังช่วยให้รายได้มีเสถียรภาพมากขึ้น

● **จ่อเปิดโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3**  
 ขณะทีโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 3 ขนาดกำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณการว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ไม่เกินไตรมาส

4/2559 โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของกลุ่ม KTIS นี้ ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถผลิตไอน้ำแรงดันสูง ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาล เพื่อประหยัดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เหลือจึงขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

● **ขนาดโต 7.70 บาท**  
 ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินสัญญาณเทคนิคหุ้น KTIS ยังแกร่งตัวด้านบวก โดยมีแนวต้านแรกที่ 7.40 บาท หากผ่านได้ถัดไปอยู่ระดับ 7.70 บาท ส่วนแนวรับมองไว้ 6.80 บาท

กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ “เก็งกำไร” และทยอยขายหุ้นในพอร์ตเมื่อราคาขยับสูงขึ้นหรือใกล้ชนแนวต้านที่ 7.70 บาท อย่างไรก็ตาม หากราคาหุ้นของบริษัท ภาครัฐไทย อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เกิดหลุดแนวรับดังกล่าวเมื่อใดควรตัดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัท ภาครัฐไทย อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วงมาแล้ว (8 ก.ค.59) ปิดตลาดที่ 6.90 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือคิดเป็น -1.43% มูลค่าซื้อขาย 20.71 ล้านบาท